
  

 

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  : 16 มิถุนายน 2564 
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     นายสนัน่ องัอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ชูนโยบาย "Connect the Dots" ฟ้ืนเศรษฐกิจไทยใน 99 
วนั ทัง้นี้ผ่านมา 80 วนัของการท าหน้าท (นับถงึวนัที ่16 
ม.ิย.) มคีวามคบืหน้าของการท างานตามนโยบาย ดงันี้ 

     ภารกจิส าคญัเร่งด่วนไดแ้ก่ การจดัหาพืน้ทีร่องรบัการ
ฉีดวคัซนีเพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัหมู่ใหก้บัประเทศ ไดม้ีสมาชิก
เครือข่ายของหอการคา้ไทยเสนอตวัเขา้มาในเบือ้งตน้ 372 
แห่ง ในจ านวนนีแ้ยกเป็นกรุงเทพ มหานคร 82 แห่ง และ
ต่างจงัหวดั 270 แห่ง   
      ภารกิจต่อมาคือ การช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนใน 2 
โครงการคือ โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู (ซอฟต์โลน) วงเงนิ 
2.5 แสนล้านบาท และโครงการพกัทรพัย์ พกัหนี้(Asset 
Warehousing) กรอบวงเงนิ 1 แสนลา้นบาท 

 

  

  

  

                   

    

  ล่าสุดส่วนหนึ่งของโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟูหอการค้า
ไทยและเครอืขา่ยไดช้่วยเหลอืผูป้ระกอบการในลกัษณะ
โครงการ Sand Box ต้นแบบ โดยมผีูส้นใจ 6,000 ราย 
ได้รบัอนุมตัิแล้ว 1,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 
ล้านบาท ซึ่ง ตัง้เป้าหมายเอสเอม็อเีขา้ร่วม 5 แสนราย
ทัว่ประเทศ รายละไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ภายใน 6 เดอืน 
     นายสนัน่มองว่า โครงการพกัทรพัย์ พกัหนี้ทีย่งัไม่
ประสบความส าเร็จในเวลานี้ ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องการ
ก าหนดราคาโอนสนิทรพัย ์เรื่องการตรีาคาทีจ่ะโอนไปที่
ใชเ้วลามาก ขณะทีย่อดอนุมตัเิขา้ร่วมโครงการยงัน้อย 
ซึ่งตนจะไปช่วยดแูละช่วยเจรจากบัทางธนาคารมคีวาม
กงัวลอย่างไร และเกรงจะเสยีเปรยีบอย่างไร เพื่อปรบั
ความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อให้รายย่อยเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนมากขึน้ 
      ขณะเดยีวกนัจากที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐใช้
ส่วนหนึ่งของเงนิตาม พ.ร.ก.กู้เงนิอีก 5 แสนล้านบาท 
เพื่อช่วยจ่ายค่าจ้าง หรือเงินเดือนพนักงาน (Co-
Payment) ผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบจากโควิด
เพื่อรกัษาการจ้างงาน และช่วยประคองธุรกิจไปจนถงึ
สิ้นปี หรือไตรมาสแรกของปี 2565 นัน้ ในการเขา้พบ
และหารือกับนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มี เชาว์  รอง
นายกรัฐมนตรี(10 มิ.ย.)ได้มีการน าเสนอในเรื่องนี้
เช่นกนั 
      "เรื่อง Co-Payment นี้ภาครฐัก็ยงัมีข้อกังวลเกรง
จะถูกต าหนิจากภาคส่วนทีไ่ม่เหน็ด้วย และเกรงจะเกิด
ปัญหา ท่านรองนายกฯบอกอยากจะให้ทางหอการค้า
ไทย หรือทาง กกร. ไปช่วยหาทางออกที่ได้ผล และ 
Public ให้การยอมรับว่าจะท าอย่างไร ซึ่งท่านก็ยินดี 
ไม่ไดปิ้ดกัน้ แต่ไดฝ้ากการบา้นใหเ้ราไปช่วยคดิต่อ" 

           

 

 

   

   

    

   


